



ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๘

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศเชิญชวนให้สถานศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีแนวคิดส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษา ร่วมดำเนินโครงการและรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ. ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๘ รายละเอียดตามประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กสศ. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการของสถานศึกษาแล้วเสร็จ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการและรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๘ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

โดยสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบที่กำหนด และต้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๘ (ระยะที่ ๑) ตามวันและเวลาที่ กสศ. กำหนด ทั้งนี้ หากสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าสถานศึกษาสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไกรยศ ภัทราวาท)

ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๘

(แนบท้ายประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ลำดับ	ชื่อสถานศึกษา	จังหวัด
๑	วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก	กรุงเทพมหานคร
๒	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ	กรุงเทพมหานคร
๓	วิทยาลัยเทคนิคบางแสน	ชลบุรี
๔	วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา	ชลบุรี
๕	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา	นครราชสีมา
๖	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	ลำปาง
๗	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	สุรินทร์
๘	วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี	อุดรธานี

๖๓๕๓๓